

# Tổ chức công đoàn và người lao động tham gia bảo đảm an ninh trật tự

Thời gian qua, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các tổ chức công đoàn, công nhân và người lao động tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm các mục tiêu về sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed luôn quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cán bộ, công nhân, người lao động luôn sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Ông Nguyễn Văn Ngo, Tổng trưởng Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cho biết: Công ty thành lập 2 mô hình "Tổ tự quản về ANTT" với hơn 50 thành viên, thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ chuyên trách chủ động nắm tình hình, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn tài sản, phòng ngừa, giảm thiểu các vụ việc về tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy, nổ trong đơn vị. Cùng với đó, Công ty phối hợp với lực lượng công an để

manh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới người lao động, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến động của thị trường song Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh (Quỳnh Phụ) luôn chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 1.400 công nhân để họ yên tâm làm việc, đồng thời bảo đảm ANTT để phục vụ sản xuất an toàn. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến của công nhân và giải quyết kịp thời, tạo tâm lý thoải mái cho người lao động. Ngoài ra, Công ty thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho công nhân; thành lập 2 tổ tự quản về ANTT và phòng, chống cháy, nổ

với gần 40 thành viên... Nhờ vậy, những năm qua, an toàn, ANTT trong doanh nghiệp được bảo đảm, người lao động có thu nhập ổn định, yên tâm làm việc.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong đó, các đơn vị đã mở 83 lớp tập huấn, giáo dục pháp luật thu hút trên 23.000 lượt công nhân, người lao động tham gia, xây dựng 250 chuyên mục, phóng sự truyền liên quan đến công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin, truyền thông... Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng có dấu hiệu kích động công nhân lao động biểu tình, gây rối ANTT, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm không để phát sinh phức tạp, trở thành "điểm nóng"

về ANTT. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn dấu hiệu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực lao động, công đoàn. Hai đơn vị cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tham mưu để xuất cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời giải quyết ổn định các vụ ngừng việc tập thể, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người lao động, không để các đối tượng xấu lợi dụng lời kêu, kích động người lao động tham gia các hoạt động gây mất ANTT. Kết quả đã phối hợp giải quyết 47 vụ ngừng việc tập thể, tập trung đông người, ngăn chặn 18 vụ việc có nguy cơ xảy ra đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong lao động sản xuất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cũng được hai đơn vị đặc biệt quan tâm. Từ năm 2018 đến hết tháng 9/2023, lực lượng công an đã phối hợp với các cấp công đoàn xây dựng, củng cố 65 mô hình tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả.



Lực lượng công an hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy cho công nhân Công ty TNHH Araviat, khu công nghiệp Tiên Hải.

## HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÔXIN HUYỆN QUỲNH PHỤ Tổ chức Đại hội lần thứ IV

Trong hai ngày 6 - 7/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Điôxin huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Quỳnh Phụ hiện có 2.270 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, nỗ lực giúp đỡ nạn nhân CĐDC theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong 5 năm, Huyện hội đã trao 4.839 suất quà trị giá trên 1,8 tỷ đồng, hội các xã, thị trấn trao 2.839 suất quà trị giá trên 283 triệu đồng cho các nạn nhân. Tổ chức cho 109 lượt hội viên tẩy độc, khám chữa bệnh; kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ chăm sóc nạn nhân CĐDC, nâng tổng số quỹ toàn huyện lên trên 1 tỷ đồng. Hội tích cực phát động các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường. Các hội viên đã hiến 5.188m<sup>2</sup> đất, tham gia 10.852 ngày công, ủng hộ hơn 1,7 tỷ đồng góp

phần giúp các địa phương sớm về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Với chủ đề "Đoàn kết - tâm huyết - nghĩa tình - trách nhiệm, tất cả vì nạn nhân CĐDC/Điôxin", nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Quỳnh Phụ phấn đấu 100% cơ sở hội, 89% hội viên được học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 70% hội cơ sở đạt loại tốt, 30% đạt loại khá; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa...

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội được Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin Việt Nam tặng kỷ niệm chương; hội nạn nhân CĐDC/Điôxin các cấp và UBND huyện khen thưởng.

ANH THƠ

## HỘI CỤ GIÁO CHỨC HUYỆN QUỲNH PHỤ Tọa đàm về công tác xây dựng hội

Sáng ngày 7/11, Hội Cựu giáo chức huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) và tổ chức tọa đàm chủ đề "Xây dựng hội vững mạnh góp phần phát triển văn hóa, giáo dục và xây dựng nông thôn mới".

Hội Cựu giáo chức huyện Quỳnh Phụ hiện có 37 hội cơ sở với 1.728 hội viên. Những năm qua, Hội luôn đổi mới nội dung, hình thức, phát triển về số lượng và chất lượng với các hoạt động thiết thực đi vào chiều sâu. Hàng năm, Hội Cựu giáo chức huyện và hội cơ sở tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương. Tham

gia các cuộc vận động do địa phương phát động; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên như thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của nghề giáo; trao đổi các giải pháp để phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng hội cựu giáo chức các cấp ngày càng vững mạnh, qua đó góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

# HỖ TRỢ PHỤ NỮ, TRẺ EM KHÓ KHĂN Không để ai bị bỏ lại phía sau

Sẻ chia với những khó khăn trong cuộc sống của phụ nữ, trẻ em nghèo, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, trẻ em tiếp tục tới trường. Tấm lòng và những món quà được trao đi càng trở nên ý nghĩa khi được đến đúng lúc và đúng tay người cần.



Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà trao máy may cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi bị tai nạn, sức khỏe của chị Lê Thanh Xuyên, thôn Vũ Đồi, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) giảm sút, cuộc sống gia đình khó khăn. Chiếc máy may cũ từng được sử dụng để chị kiếm thêm thu nhập cũng đã hỏng từ lâu. Đầu năm nay, Ủy ban MTTQ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã hỗ trợ chị một chiếc máy may mới trị giá gần 10 triệu đồng. Chị cũng được cập nhật kỹ thuật mới, giới thiệu đầu ra sản phẩm. Chỉ sau thời gian ngắn, cuộc sống của chị Xuyên đã có đổi thay tích cực. Chị cho biết: Được trao tặng máy may mới, tôi làm hiệu quả hơn. Làm nhân hơn mà thu nhập cao hơn trước. Mỗi ngày cũng được khoảng 160.000 đồng.

Từ năm 2021 đến nay đã có 374 trẻ mồ côi ở thành phố Thái Bình được các cấp hội phụ nữ, các mạnh thường quân đỡ đầu với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, hơn 7,7 tấn gạo. Đó

là một trong những thông tin mà bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố chia sẻ về công tác an sinh xã hội, hướng về phụ nữ, trẻ em mà các cấp hội thực hiện trong thời gian qua. Cũng theo bà An: Sau khi ghi nhận được các trường hợp trẻ em mồ côi cần được giúp đỡ, các

cấp hội sẽ xác minh, xây dựng kế hoạch đỡ đầu, hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh. Đồng thời, các cấp hội kết nối, kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị thiện nguyện, nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, giúp các em có môi trường phát



Nhà hảo tâm trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Thái Bình.

triển phù hợp nhất. Việc hỗ trợ không chỉ thực hiện trong một thời điểm mà sẽ dựa theo những hoàn cảnh cụ thể để có những giải pháp hỗ trợ lâu dài.

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, yếu thế là một trong những hoạt động trọng tâm, ưu tiên của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thời gian qua. Như các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà tập trung hỗ trợ mô hình sinh kế bằng các cây, con giống, phương tiện làm việc, dạy nghề; ở Tiên Hải thì hỗ trợ xây nhà ở, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế; mô hình "cặp lá yêu thương" của phụ nữ Kiến Xương... Cùng với các chương trình dài hơi, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn thường xuyên vận động hỗ trợ tặng quà cho phụ nữ khó khăn, trẻ em kém may mắn... trong các dịp lễ, tết.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hướng về phụ nữ và trẻ em khó khăn, hội phụ nữ các địa phương, đơn vị có nhiều cách làm, mang thương hiệu riêng. Với mỗi địa chỉ, cán bộ, hội viên đều khảo sát hoàn cảnh, nguyện vọng của từng trường hợp, từ đó để xuất hình thức phù hợp, phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ. Việc chọn đúng địa chỉ, trách nhiệm trong quá trình vận động, giúp đỡ của các cấp hội đã có sự lan tỏa, vai trò của tổ chức hội ngày càng thể hiện rõ. Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ hội viên, trẻ em khó khăn, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục khảo sát, xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động tin dụng, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của hội viên. Cùng với đó, tổ chức hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn có hình thức hỗ trợ, không để hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau.

KUÂN PHƯƠNG

# DUYÊN HẢI Đoàn kết vượt khó vươn lên

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duyên Hải (Hưng Hà) đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương.



Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Duyên Hải.

Thiết thực học và làm theo Bác

Vụ đông năm nào gia đình ông Vũ Quang Phụ, Trường thôn Khả Đông cũng trồng hết diện tích ruộng của gia đình và mượn thêm ruộng của các hộ khác để canh tác. Ông chia sẻ: Năm nay tôi trồng hơn 10 mẫu cây vụ đông. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của chỉ bộ, có như vậy người dân mới tin, làm theo, nghị quyết của chỉ bộ mới đi vào cuộc sống. Thực

tế cho thấy chủ trương mở rộng diện tích trồng cây vụ đông hàng năm của chỉ bộ đã đem hiệu quả thiết thực, thu nhập của người dân tăng, đời sống được cải thiện rất nhiều.

Học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, Chi bộ thôn Khả Tân đã tập trung tuyên truyền, vận động hơn 100 gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Trà, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Gia đình các đồng

chí đảng viên có đất trong diện thu hồi thực hiện dự án đều gương mẫu đi đầu trong việc đồng thuận bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, các đồng chí đảng viên còn thường xuyên tới từng gia đình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Nhờ vậy, đến nay hầu hết các hộ có đất trong diện thu hồi đều cơ bản đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Cũng trong thời gian qua, Chi

bộ đã tập trung vận động nhân dân xây dựng, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư với tổng kinh phí huy động hơn 200 triệu đồng. Hiện nay, toàn bộ các tuyến đường trong khu dân cư đều được lắp điện chiếu sáng, giúp việc đi lại của người dân vào ban đêm thuận lợi, góp phần giảm tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội.

Khơi dậy tinh thần vượt khó

Theo ông Phạm Văn Nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã thời gian qua đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo sức lan tỏa lớn, đặc biệt là khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song địa phương đã hoàn thành thanh toán 100% nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời, huy động gần 19 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi; xây dựng bổ sung hệ thống kênh mương cấp I loại 3; bê tông hóa đường trục chính nội đồng thôn Bùi Tiến, thôn Bùi Việt, đường nhánh cấp 1 thôn Bùi Tiến, thôn Văn Quan; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy kiên cố trong khu dân cư; xây dựng nhà văn hóa thôn Bùi Việt, sân thể thao cộng làng Khả. Toàn xã đã làm được hơn 31km đường liên chiểu sáng với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ chuyển đổi

cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tích cực mời gọi các nhà đầu tư, thu hút có chọn lọc theo hướng ưu tiên các dự án lớn, giá trị kinh tế cao, ít ô nhiễm môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay toàn xã có 20 công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho gần 3.000 lao động, chiếm hơn 70% số lao động trong toàn xã. Kinh tế hộ phát triển đa dạng ngành nghề, thu nhập của người dân nhờ vậy không ngừng được nâng lên, bình quân đạt trên 65 triệu đồng/người/năm. An ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Các chỉ tiêu văn hóa hàng năm đạt gần 97%; 100% các thôn đều đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Vừa qua xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4,93ha bàn giao cho Công ty Cổ phần Nhân Bình đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai Onsen; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao 4,83ha để triển khai giai đoạn 1 dự án xây dựng tổ hợp thương mại và dịch vụ nghỉ dưỡng lưu trú khoáng nóng Wyndham Duyên Hải.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Duyên Hải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi nguồn và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để sớm về đích nông thôn mới nâng cao, xây dựng Duyên Hải trở thành miền quê đáng sống.

ĐÀO QUYN